

Cainiao Việt Nam cam kết tăng cường chuỗi cung ứng tại Việt Nam với các hệ thống kho bãi cao cấp

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, 18/04/2023 /PRNewswire/ -- Với việc ra mắt các hệ thống kho bãi cao cấp tại những địa điểm chiến lược, Cainiao Việt Nam, công ty con của [Cainiao Network, công ty logistics trực thuộc Tập đoàn Alibaba](#), đang có nhiều đóng góp giá trị vào quá trình phát triển lĩnh vực logistics tại Việt Nam. Việc ra mắt các hệ thống kho bãi cao cấp nhằm phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Nam, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, tăng khả năng tiếp cận các hoạt động logistics đồng thời cải thiện trải nghiệm và hiệu quả khách hàng.





Xem bản phát hành tin tức đa kênh tương tác tại đây: <https://www.multivu.com/players/English/9158751-Cainiao-Vietnam-supplychain-logistics-warehousing/>

Là ngôi nhà của hơn 900.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời nằm ở trung tâm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam từ lâu đã là điểm trung chuyển và logistics quan trọng giúp các tập đoàn trong nước và đa quốc gia tiếp cận với các thị trường lớn như Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khác. Nhờ tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8% vào năm 2022, ngành thương mại điện tử, hoạt động sản xuất phát triển mạnh cùng với ngành logistics và kho bãi đã đóng góp 4,5% vào GDP quốc gia và dự kiến tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) sẽ đạt trên 6,69% cho tới năm 2029.

Dù có nhiều tiềm năng, thế nhưng lĩnh vực logistics và kho bãi tại Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức to lớn do chất lượng cơ sở vật chất chưa cao, dịch vụ hạn chế, chi phí cao và cơ sở hạ tầng không đủ năng lực đáp ứng.

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp và công ty logistics tại Bình Dương và khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã phải cân nhắc lại chiến lược vận hành và chuỗi cung ứng do áp lực giao thông ngày càng lớn, chi phí đất tăng, kéo theo chi phí lưu kho tăng và hạn chế không gian cho hoạt động mở rộng trong tương lai. Do đó, để nâng cao khả năng cạnh tranh và đảm bảo hoạt động tiết kiệm chi phí, đồng thời không bị gián đoạn, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm các địa điểm và dịch vụ logistics thay thế trong Vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm kho vận Cainiao P.A.T Smart Logistics Park tại Long An và Trung tâm kho vận Cainiao Đồng Nai Smart Logistics Park tại tỉnh Đồng Nai sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp có đối tượng khách hàng chính tại khu vực nội thành, phía Tây TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ có vị trí đắc địa kết nối nhiều tuyến đường đến TP.HCM, Sân bay Quốc tế Long Thành đang trong quá trình xây dựng, cảng Cát Lái cùng cảng VICT và các trung tâm logistics cung cấp dịch vụ quan trọng cho các cụm công nghiệp và hệ sinh thái sôi động trong khu vực.

Việc hợp tác gần đây giữa công ty với các tập đoàn đầu ngành như OOCL và VSICO là minh chứng cho giá trị đóng góp của Cainiao Network.

Cả OOCL và VSICO đều là những tập đoàn logistics 3PL được công nhận và xếp hạng cao, với các khách hàng là những tập đoàn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực và đa quốc gia. Cainiao Network cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, bao gồm nhà kho chất lượng cao, khả năng quản lý vật tư hiệu quả, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật, nhờ đó OOCL và VSICO có thể cắt giảm tổng chi phí logistics và hợp lý hóa hoạt động nhằm thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng kinh doanh.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Cainiao Network tự hào góp phần vào quá trình tối ưu hóa chuỗi cung ứng của Việt Nam trong các ngành công nghiệp khác nhau như hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bán lẻ, ô tô, thiết bị gia dụng và chuỗi thực phẩm và đồ uống, từ đó cho phép khách hàng tận dụng các dịch vụ và mạng lưới rộng lớn mà Cainiao mang lại, đồng thời kết nối các doanh nghiệp mới với các bên thuê hiện thời và tiềm năng. Cainiao Network tự tin hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu về logistics và kho bãi, đồng thời mang đến các giải pháp logistics tốt hơn cho khách hàng và người tiêu dùng Việt Nam.

Về Cainiao Network:

Được thành lập vào năm 2013, Cainiao Network ("Cainiao") là công ty logistics thông minh trực thuộc Tập đoàn Alibaba. Công ty nỗ lực áp dụng cách tiếp cận hợp tác trong lĩnh vực logistics nhằm thực hiện cam kết tạo ra giá trị cho khách hàng, qua đó cải thiện hiệu quả và trải nghiệm của khách hàng cho tất cả các bên tham gia chuỗi cung ứng. Tiếp nối sứ mệnh của Alibaba trong việc tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi ở mọi nơi, công ty đặt mục tiêu có thể giao hàng mọi nơi tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ và trên toàn cầu trong vòng 72 giờ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.cainiaovietnam.com

Liên hệ:

Mọi thắc mắc về việc cho thuê:

Kathy Nguyen

+84 866 78 78 60

leasing.vn@cainiao.com

Liên hệ truyền thông:

Semantha Tan

Semantha.tan@alibaba-inc.com